



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1 ในระบบ TCAS  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2568

คณะบริหารศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
1	นางสาว สุธีธิดา สีสนิท	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ
2	นาย เจษฎาภรณ์ นันภิลา	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ
3	นางสาว สิริลักษณ์ ผาทอง	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ
4	นางสาว ทินมณี ศรีกฤตา	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ
5	นางสาว ญัฐนิชา สีสินธุ์	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการ
6	นางสาว อริสา พิบูลย์	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7	นาย สิ่งวรรณ พานทอง	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8	นางสาว ปริญญาภัทร สุริยะ	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9	นางสาว เบญญาภา ไทธะนุ	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10	นาย พงศกร หงษ์พ่อน	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11	นางสาว วริศรา กระแสร์ทิพย์	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12	นางสาว พรพิมล แสงจันทร์	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13	นางสาว ญัฐวิภานต์ มูลประसार	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14	นางสาว จันทกานต์ มีชัย	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15	นางสาว ทิฆัมพร นะราศร	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16	นางสาว ธิดาทิพย์ เมฆบริสุทธิ์	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17	นางสาว สายรุ่ง พิณีโชติ	สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18	นางสาว สุกัญญา วิปิตุม	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
19	นางสาว รุ่งนภา ประทุมรัตน์	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
20	นาย ธนดล ทองคำอ่อน	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
21	นางสาว ปรีดา กองคำ	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
22	นางสาว ชูติมา ดาแหล่ง	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
23	นางสาว จิรัชญา สารบรรณ	สาขาวิชาการจัดการการตลาด
24	นาย วิชญา คุ้มแก้ว	สาขาวิชาการบัญชี
25	นางสาว พัชรี วรรณแสง	สาขาวิชาการบัญชี
26	นางสาว พัชรินทรา จันทระเสนา	สาขาวิชาการบัญชี
27	นางสาว ญัฐณาริณี เอี่ยมละออ	สาขาวิชาการบัญชี
28	นางสาว พรสวรรค์ โสภางษ์	สาขาวิชาการบัญชี
29	นางสาว พิมพ์ดี อรรถชาติ	สาขาวิชาการบัญชี
30	นางสาว อารีรัตน์ ขอสุข	สาขาวิชาการบัญชี
31	นางสาว วราภรณ์ พลเยี่ยม	สาขาวิชาการบัญชี
32	นางสาว ปรานัดดา อุตศรีพันธ์	สาขาวิชาการบัญชี
33	นางสาว กรรณิการ์ แสงเจริญ	สาขาวิชาการบัญชี
34	นางสาว จารุวรรณ สร้อยสูงเนิน	สาขาวิชาการบัญชี
35	นาง จรัสทิพย์ บัวบุญมา	สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
36	นางสาว มัลลิกา จันทวิสา	สาขาวิชาการบัญชี
37	นางสาว โยชิตา เหลื่อมล้ำ	สาขาวิชาการบัญชี
38	นางสาว อริษรา ชมภูทัศน์	สาขาวิชาการบัญชี
39	นางสาว สุภาวดี โคตสุโพธิ์	สาขาวิชาการบัญชี
40	นางสาว รินลณี โคตรตาแสง	สาขาวิชาการบัญชี
41	นางสาว ปาลิตา ก้าวจรณ	สาขาวิชาการบัญชี
42	นางสาว ธาราทิพย์ พานมะลิ	สาขาวิชาการบัญชี
43	นางสาว ใบชา แสงคอนจิต	สาขาวิชาการบัญชี
44	นางสาว สุพัตรา ไชยคำมิ่ง	สาขาวิชาการบัญชี
45	นางสาว ภัทรญาดา บุษบา	สาขาวิชาการบัญชี
46	นางสาว ศศิกานต์ สีน้าอ้อม	สาขาวิชาการบัญชี
47	นาย อธิวัฒน์ ฤงศ์แก้ว	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48	นางสาว พิมพ์นก สำราญพิทักษ์	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49	นางสาว สุภัตตรา แยมน้อย	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50	นาย ธนพัฒน์ วงษ์ศิลป์	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51	นาย นฤเบศ ณะนา	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
52	นาย กิตติพงษ์ โคตบุตร	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
53	นางสาว ปัทมินทร์ ลัทธะโล	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
54	นางสาว ณัฐธิดา รัตนสีหา	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
55	นาย พงษ์พิชญ์ แสงกล้า	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
56	นางสาว ปนัดดา ติดยเจริญ	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
57	นางสาว อลิษา ละอองคำ	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
58	นาย พงศธร แสงกล้า	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
59	นางสาว ณัชชา ปราณีสร์	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
60	นางสาว ภิญพัชร์ ขาวหิต	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
61	นางสาว นุชาดา แสงฤทธิ์	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
62	นางสาว ชมพูนุช ครองเวียง	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
63	นางสาว ปิยะธิดา วิเทห์	สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (Clearing House) รอบที่ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568